

Đổi mới, nâng cao hiệu quả tiếp xúc cử tri

Thời gian qua, HĐND tỉnh không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động tiếp xúc cử tri (TXCT), nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân gửi các ngành chức năng xem xét, giải quyết; đồng thời, giúp việc ban hành các chủ trương, cơ chế, chính sách của tỉnh sát thực tiễn, hợp lòng dân.

Ông Đinh Văn Lập, xã An Ninh (Tiền Hải) cho biết: Chúng tôi rất vui mừng khi thấy thời gian qua HĐND tỉnh định kỳ tổ chức TXCT để lắng nghe ý kiến của nhân dân. Cử tri luôn mong kiến nghị của mình, của địa phương mình được tiếp thu, giải quyết kịp thời. Đáp lại mong muốn đó, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Thường trực HĐND tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh luôn chú trọng thực hiện tốt hoạt động TXCT theo luật định. Trước và sau mỗi kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với Ủy ban MTTQ các cấp xây dựng kế hoạch và tổ chức cho đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc với cử tri các huyện, thành phố theo hướng tăng tần suất và thời lượng tiếp xúc, không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng các cuộc TXCT. Tổ chức TXCT ở nhiều điểm, nhiều cấp, nơi công tác, nơi sinh sống của đại biểu HĐND tỉnh; giám đại cử tri, cử tri chuyên nghiệp, tăng cử tri là người lao động, đại diện các ngành nghề để tiếp nhận các ý kiến, kiến nghị toàn diện hơn. Nhiệm kỳ này, tại các hội nghị TXCT, cùng với việc thông báo dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp HĐND tới, kết quả kỳ họp HĐND, ghi nhận ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới HĐND, các đại biểu HĐND đã báo cáo tình hình kinh tế - xã hội địa phương; thông tin kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, việc thực hiện lời hứa tại phiên chất vấn của thủ trưởng các sở, ngành tại kỳ họp trước. Ông Lê Xuân Quý, xã Hồng Việt (Đông Hưng) cho biết: Tôi đánh giá cao việc HĐND tỉnh, HĐND huyện thời



Đại biểu HĐND tỉnh trao đổi với cử tri các xã của huyện Kiến Xương.

gian qua đã bổ sung báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri vào chương trình hội nghị TXCT. Trước kỳ họp tiếp xúc ở địa điểm nào thì sau kỳ họp vẫn tiếp xúc ở địa điểm đó nên cử tri biết được ý kiến, kiến nghị của mình đã được giải quyết hay chưa, giải quyết đến đâu, đã thỏa đáng chưa, trên cơ sở đó cử tri theo dõi, giám sát việc giải quyết của cấp ủy, chính quyền địa phương.

Thời gian qua, các đại biểu HĐND tỉnh tăng cường đi cơ sở để lắng nghe được nhiều hơn tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của nhân dân. Đại biểu Trần Đức Hiến, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Đông Hưng cho biết: Không chỉ tham gia các hội nghị TXCT tại nơi bầu cử, tôi còn thường xuyên đến các tổ chức công đoàn trực thuộc để lắng nghe ý kiến, kiến nghị của đoàn viên, của đại diện tổ chức công đoàn, kịp thời giải quyết và đề nghị cấp trên giải quyết. Tôi cũng sắp xếp công việc tham gia cùng Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh giám sát định kỳ, giám sát chuyên đề về lĩnh vực văn hóa, xã hội. Qua đó nắm bắt nhiều thông tin quan trọng như: nhu cầu giải quyết việc làm, bảo đảm chế độ, chính sách, đóng

bảo hiểm xã hội cho người lao động, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh... để khi quyết định các vấn đề tại kỳ họp đúng, trúng hơn.

Theo đồng chí Đàm Văn Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh: Muốn đầu, đã thỏa đáng chưa, trên cơ sở đó cử tri theo dõi, giám sát việc giải quyết của cấp ủy, chính quyền địa phương. Thời gian qua, các đại biểu HĐND tỉnh tăng cường đi cơ sở để lắng nghe được nhiều hơn tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của nhân dân. Đại biểu Trần Đức Hiến, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Đông Hưng cho biết: Không chỉ tham gia các hội nghị TXCT tại nơi bầu cử, tôi còn thường xuyên đến các tổ chức công đoàn trực thuộc để lắng nghe ý kiến, kiến nghị của đoàn viên, của đại diện tổ chức công đoàn, kịp thời giải quyết và đề nghị cấp trên giải quyết. Tôi cũng sắp xếp công việc tham gia cùng Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh giám sát định kỳ, giám sát chuyên đề về lĩnh vực văn hóa, xã hội. Qua đó nắm bắt nhiều thông tin quan trọng như: nhu cầu giải quyết việc làm, bảo đảm chế độ, chính sách, đóng

trường tại các cụm công nghiệp nói riêng, trên địa bàn toàn tỉnh nói chung đi vào nền nếp.

Sau mỗi kỳ tiếp xúc, các tổ đại biểu HĐND kịp thời tổng hợp, phân loại kiến nghị của cử tri chuyển tới Thường trực HĐND tỉnh để báo cáo tại kỳ họp và gửi tới cơ quan có thẩm quyền giải quyết, trả lời cử tri. Thường trực HĐND tỉnh cũng thường xuyên rà soát ý kiến, kiến nghị của cử tri, chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan chức năng trả lời đồng thời tổ chức giám sát việc giải quyết của các sở, ngành, địa phương. Do vậy, các ý kiến, kiến nghị của cử tri cơ bản được giải quyết kịp thời, đúng luật.

Đại biểu HĐND tỉnh là "cầu nối" giữa cử tri với cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương. Do vậy, Thái Bình tổ chức tốt hoạt động TXCT, chuyển tải để các cơ quan chức năng liên quan giải quyết kịp thời các ý kiến, kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của cử tri góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương; đồng thời, nâng cao vai trò, vị trí của đại biểu HĐND, từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh.

THU HIỀN

Những ý kiến tâm huyết của cử tri gửi tới kỳ họp thứ chín HĐND tỉnh khóa XVI

Kỳ họp thứ chín HĐND tỉnh sẽ diễn ra từ ngày 11 - 13/12/2019 để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2019, đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020 và quyết định nhiều vấn đề quan trọng khác của tỉnh. Trước kỳ họp, phóng viên Báo Thái Bình đã ghi nhận một số ý kiến, kiến nghị của cử tri và các tầng lớp nhân dân gửi tới kỳ họp.

Ông Đỗ Văn Thịnh, phường Phú Khánh (thành phố Thái Bình)



Thời gian qua, tôi thấy cử tri luôn tin tưởng, kỳ vọng vào quyết tâm chính trị và hành động quyết liệt của Đảng, Nhà nước trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; đã xét xử nhiều vụ án tham nhũng lớn, kỷ luật nhiều cán bộ có hành vi lợi dụng chức vụ và kẻ hở của pháp luật để tham nhũng, "lợi ích nhóm", gây thất thoát nghiêm trọng tài sản của Nhà nước. Tôi mong muốn các cấp, các ngành tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; coi trọng các giải pháp phòng ngừa; để cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu; thực hiện thu hồi tối đa tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát. Đề nghị Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành, chính quyền các địa phương thực hiện nghiêm túc Luật Phòng, chống tham nhũng, công khai, minh bạch tài sản, thu nhập của cán bộ lãnh đạo.

Ông Nguyễn Xuân Nghĩa, xã Lê Lợi (Kiến Xương)



Làng nghề chạm bạc Đông Xâm là làng nghề cổ truyền của huyện Kiến Xương, của tỉnh Thái Bình. Những năm gần đây, sản phẩm của làng nghề đã vươn xa, có mặt tại một số nước trên thế giới. Nhờ thế, đời sống của người dân không ngừng được nâng cao, diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc. Tuy nhiên, hiện nay, tuyến đường làng nghề đi qua xã Lê Lợi, xã Hồng Thái đang xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng đến việc giao thương hàng hóa và đi lại của người dân. Bản thân tôi cũng như cử tri xã Lê Lợi kiến nghị HĐND tỉnh sớm đưa việc nâng cấp, cải tạo tuyến đường này ra thảo luận tại kỳ họp HĐND tỉnh. Chỉ khi tuyến đường được mở rộng, giao thông thuận lợi mới tạo điều kiện để làng nghề chạm bạc Đông Xâm có thêm cơ hội quảng bá thương hiệu, phát triển du lịch dịch vụ.

Ông Trần Ngọc Thanh, xã Thái Thượng (Thái Thụy)



Rừng ngập mặn ven biển huyện Thái Thụy nói riêng, tỉnh Thái Bình nói chung có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc bảo vệ đê biển, cửa sông ven biển, bờ bao, bảo vệ cuộc sống và sinh kế của cộng đồng dân cư ven biển. Hàng năm, công tác trồng rừng và bảo vệ rừng ngập mặn luôn được các cấp, các ngành vào cuộc tích cực, thực hiện có hiệu quả. Tuy nhiên, có nơi vẫn để xảy ra các trường hợp vi phạm pháp luật, xâm phạm đến rừng ngập mặn. Là cử tri của một xã ven biển, chúng tôi rất quan tâm đến phát triển kinh tế hướng biển bền vững và dung hòa với bảo vệ môi trường biển, nhất là hệ sinh thái rừng ngập mặn. Chúng tôi mong muốn trong kỳ họp tới HĐND tỉnh, HĐND huyện dành thời gian để thảo luận, bàn các giải pháp nâng cao chất lượng quản lý và phát triển rừng ngập mặn. Đặc biệt là trong công tác thẩm định, đánh giá tác động môi trường đối với các dự án có liên quan đến rừng ngập mặn; đồng thời, các vụ việc liên quan đến vi phạm quản lý, bảo vệ rừng ngập mặn phải được xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.

NHÓM PHÓNG VIÊN

Thiên liêng ngày trở về

Những ngày cuối năm 2019, 3 hài cốt của bộ đội ta hy sinh trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp trên địa bàn tỉnh đã được tìm thấy, cất bốc và đưa về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ. Dù chưa xác định được danh tính của các liệt sĩ nhưng sau gần bảy thập niên nằm lại nơi ruộng vườn, sông bãi, nay các anh đã được trở về bên đồng đội của mình.



Huyện Hưng Hà tổ chức lễ an táng hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Đông Đô.

Năm 2011, khi xây dựng nhà ở, ông Lê Việt Ưng, thôn Đông Tiến, xã Việt Thuận (Vũ Thư) phát hiện một hài cốt đã mục, một đôi dép cao su, mảnh tăng võng và một số di vật khác. Hài cốt và di vật được gia đình ông Ưng cất bốc vào tiểu sành và đưa ra an táng tại nghĩa trang nhân dân thôn Đông Tiến. Ông Ưng cho biết: Sau khi an táng, gia đình tôi cho xây gạch vây xung quanh mộ và hàng năm vẫn coi sóc, hương khói. Khi phát hiện hài cốt với những di vật có được, tôi khẳng định đây chính là bộ đội ta hy

sinh khi đang làm nhiệm vụ. Sự việc đã được gia đình tôi báo cáo lên chính quyền địa phương. Cũng trên địa bàn xã Việt Thuận, theo thông tin từ ông Nguyễn Văn Thuận, thôn Việt Tiến (đồng ông Nguyễn Văn Hiến (là chú họ của ông Thuận) là dân quân du kích địa phương kể, khoảng năm 1951 - 1952, sau khi đánh địch bên tỉnh Hà Nam, bộ đội ta hành quân bằng thuyền dọc theo sông Kiến Giang về phía huyện Kiến Xương, trên thuyền chở 3 người thì có 2 chiến sĩ bị thương nặng. Đến địa phận xã Việt Thuận, 1

đồng chí bị thương hy sinh (chưa rõ danh tính). Ông Hiến là người trực tiếp chôn cất liệt sĩ tại khu đất phía sau trạm bơm của thôn Việt Tiến, cạnh bờ sông Kiến Giang. Ông Thuận chia sẻ: Ông Hiến đã chỉ cho tôi vị trí ngôi mộ. Có lần tôi ra thăm phần mộ liệt sĩ thì thấy do nước làm xói lở lộ ra một phần quan tài bằng gỗ, tôi đã lấy đất đắp lại... Do thời gian quá lâu, đất bồi, lở nên không thể xác định rõ vị trí ngôi mộ. Sau khi Ban CHQS huyện phát phiếu cung cấp thông tin mộ, hài cốt liệt sĩ, tôi đã cung cấp thông tin này cho đơn vị.

Ngày khi nhận được thông tin về mộ liệt sĩ do người dân và chính quyền cơ sở cung cấp, Ban Chỉ đạo 515 huyện Vũ Thư đã chỉ đạo Ban CHQS huyện phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiến hành xác minh thông tin, khảo sát vị trí mộ và khu vực nghi có hài cốt liệt sĩ báo cáo cấp trên để tiến hành tìm kiếm, quy tập và an táng hài cốt liệt sĩ.

Đầu tháng 12/2019, Ban CHQS huyện Vũ Thư tăng cường gần 40 cán bộ thường trực về cơ sở cùng lực lượng dân quân và nhân dân địa phương quy động máy xúc tiến hành tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại khu vực sông Kiến Giang. Sau 1 ngày nỗ lực tìm kiếm trên bờ và dưới lòng sông nhưng chưa tìm kiếm được hài cốt liệt sĩ. Cùng thời gian này, đơn vị tiến hành cất bốc hài cốt liệt sĩ tại nghĩa trang nhân dân thôn Đông Tiến. Thượng tá Nguyễn Đăng Hải, Chính trị viên Ban CHQS huyện cho biết: Sáng ngày 2/12, tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Việt Thuận đã tổ chức lễ truy điệu và an táng 1 hài cốt liệt sĩ. Vậy là gần 70 năm trôi qua, liệt sĩ đã được trở về bên đồng đội trong niềm xúc động bồi hồi, tiếc thương của cán bộ và nhân dân địa phương. Điều khiến chúng tôi trân trọng nhất chính là chưa tìm thấy liệt sĩ được an táng tại bờ sông thôn Việt Tiến mặc dù đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện, bất chấp những khó khăn về thời tiết lạnh giá dầm mình dưới lòng sông để mò tìm hài cốt liệt sĩ. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục khảo sát, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ để thỏa lòng mong mỏi của nhân dân địa phương.

Không chỉ ở Vũ Thư, cùng thời điểm này, công tác tìm kiếm, cất bốc và quy tập hài cốt liệt sĩ cũng đang được hai huyện Hưng Hà, Kiến Xương tích cực triển khai. Đồng chí Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch UBND huyện Kiến Xương cho biết: Thực hiện kế hoạch của Ban Chỉ đạo 515 tỉnh, Ban Chỉ đạo 515 huyện đã chỉ đạo các ngành, địa phương liên quan vào cuộc khảo sát,

xác minh thông tin phần mộ của 1 liệt sĩ thuộc Sư đoàn 320 chiến đấu chống thực dân Pháp năm 1952 nằm tại thôn Đa Cốc, xã Nam Bình. Liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Cuối tháng 11 vừa qua, địa phương đã tổ chức cất bốc, di chuyển vào an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ cụm xã Bình Thanh. Trước đó, cuối năm 2017, huyện Kiến Xương cũng đã tiến hành tìm kiếm, quy tập 2 hài cốt liệt sĩ tại xã Quyết Tiến và xã Bình Định.

Ông Bùi Văn Dũng, Trưởng thôn Đa Cốc, xã Nam Bình cho biết: Ngay từ nhỏ tôi đã nghe các cụ kể lại năm 1952 thôn Đa Cốc được xã giao nhiệm vụ cất giấu, cứu chữa, chăm sóc thương binh, trong đó có 3 thương binh vì vết thương quá nặng nên đã hy sinh, được cán bộ và nhân dân trong thôn truy điệu và chôn cất. Sau này, 2 liệt sĩ có danh tính đã được người dân quy tập vào nghĩa trang liệt sĩ nên chỉ còn 1 hài cốt liệt sĩ

an táng tại khu đất gần chùa Đa Cốc. Chúng tôi rất vui mừng khi huyện tổ chức cất bốc và đưa liệt sĩ về yên nghỉ cùng đồng đội. Dù là liệt sĩ chưa biết tên nhưng với người dân chúng tôi họ luôn là những người anh hùng đã hy sinh vì Tổ quốc, vì nhân dân. Tôi mong muốn sẽ có thêm nhiều liệt sĩ chưa tìm được hài cốt được tìm thấy cũng như xác minh được danh tính của các liệt sĩ để thỏa nỗi nhớ mong của gia đình/người thân.

Từ ngày 29/11 đến ngày 2/12/2019, 3 hài cốt liệt sĩ trên địa bàn các xã: Nam Bình (Kiến Xương), Đông Đô (Hưng Hà), Việt Thuận (Vũ Thư) đã được cất bốc và quy tập vào các nghĩa trang liệt sĩ. Các địa phương tiến hành các nghi thức truy điệu và an táng bảo đảm trang nghiêm, đồng đảo cẩn bộ, nhân dân đến viếng và tiễn đưa. Ngoài cất bốc hài cốt liệt sĩ, huyện Hưng Hà còn tiến hành xây mộ đối với phần

mộ liệt sĩ Nguyễn Văn Nghin và Vũ Văn Thư tại xã Bắc Sơn do chưa xác định vị trí mộ trong khu mộ của nhân dân.

Đồng chí Phí Ngọc Thành, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội khẳng định: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội còn phối hợp với Bộ CHQS tỉnh tiến hành lấy mẫu sinh phẩm của 3 hài cốt liệt sĩ với mong muốn sớm xác định được danh tính liệt sĩ. Việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh là hoạt động thể hiện tinh cảm, trách nhiệm, đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thái Bình đối với công lao to lớn của thế hệ cha anh đã hy sinh xương máu để bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ nhân dân, góp phần đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục trong các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ về truyền thống yêu nước, cách mạng của dân tộc.

TÁT ĐẠT



Huyện Vũ Thư huy động lực lượng, phương tiện tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại khu vực bờ sông Kiến Giang, xã Việt Thuận.